

DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2022... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 80 thực hành đánh địch đổ bộ đường biển.



Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và huyện Tiên Hải chúc mừng các đơn vị tham gia thực hành đánh địch đổ bộ đường biển.



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 trao bằng khen cho các tập thể.



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.



Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.



Các lực lượng tham gia thực hành đánh địch đổ bộ đường biển.



trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng trong diễn tập. Nhân mạnh mẽ một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số

21 của Chính phủ về KVPT, đặc biệt chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc làm cơ sở xây dựng các tiềm lực trong KVPT, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, căn cứ chiến đấu các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp trong tham mưu, triển khai thực hiện hiệu

quả Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các hoạt động chống phá, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, thực sự là lực

lượng chính trị trung thành, tin cậy, chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ của những tháng cuối năm, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng chỉ đạo, thời gian quy định.

Tại lễ bế mạc, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

* Trước đó đã diễn ra phần nội dung thực hành của LLVT tỉnh thực hành đánh địch đổ bộ đường biển. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 dự và theo dõi nội dung thực hành.

Với đề mục "LLVT tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 80 đánh địch đổ bộ đường biển", tình huống giả định: LLVT tỉnh phối hợp đánh địch bảo vệ khu vực biên giới biển, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy các lực lượng trong khu vực phòng thủ thực hành đánh địch đổ bộ đường biển. Các đơn vị với lực lượng, vũ khí trang bị trong biên chế đã phối hợp triển khai xây dựng trận địa, tổ chức hiệp đồng, thực hành tác chiến tiêu diệt toàn bộ địch trong khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Sáng ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Quỳnh Minh.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn

chế, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 42 về xây dựng mô hình "Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội". Mô hình được xây dựng thí điểm tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) là một trong những địa phương đi đầu trên địa bàn tỉnh trong phong

trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Mô hình lấy hoạt động của các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các thôn, tổ dân phố làm nòng cốt, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa

phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, thôn, tổ dân phố và toàn xã hội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Minh đã công bố quyết định thành lập và ra mắt ban chỉ đạo mô hình, các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đại diện các gia đình, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đăng ký chăm sóc di tích.

TỪ ANH

Điều tra, giám sát muối, bọ gây truyền bệnh sốt xuất huyết

Sáng ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư tổ chức điều tra, giám sát, bắt muối, bọ gây tại gia đình có bệnh nhân sốt xuất huyết và các hộ xung quanh nhà bệnh nhân ở thị trấn Vũ Thư và xã Tân Phong.

Ngày khi có thông tin về các ca mắc sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, thị trấn Vũ Thư và xã Tân Phong đã triển khai nhanh các biện pháp như: Điều tra thông tin bệnh nhân, các chỉ số muối và bọ gây; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh; vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật úp, thu gom các vật dụng, phế thải chứa nước đọng...

Tại buổi điều tra, giám sát, các thành viên trong đoàn ghi nhận nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, ý thức phòng

bệnh của người dân; đồng thời, chỉ ra một số vấn đề như vẫn còn muối, bọ gây truyền bệnh sốt xuất huyết được tìm thấy tại khu vực có ca bệnh sốt xuất huyết, việc thu gom dụng cụ, phế thải chứa nước chưa triệt để.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát chỉ số muối, bọ gây, vệ sinh môi trường... bởi đây vẫn là thời kỳ cao điểm của sốt xuất huyết.

Việc điều tra các chỉ số muối, bọ gây nhằm đánh giá nguy cơ, mức độ của dịch bệnh sốt xuất huyết, từ đó có những giải pháp can thiệp kịp thời, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại các địa phương.



Nhân viên y tế điều tra, giám sát muối, bọ gây truyền bệnh sốt xuất huyết.

NHƯ HOÀNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 14/10

Thế giới: Đã có hơn 629 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 14/10, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 629 triệu ca, trong đó hơn 6,56 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày giảm còn 589 ca

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 14/10, cả nước ghi nhận 589 ca mắc Covid-19 mới.

Đến nay, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 220,5 triệu liều; số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là hơn 23 triệu liều; liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 16,7 triệu liều.

Trong ngày, hơn 490 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 68 ca.

Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 50%

Ngày 13/10, tại các cơ sở y tế trong tỉnh không có bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế giảm còn 10 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 13/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm được 4.232.760 mũi, trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 94,87%; tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 50%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 85,64%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 54,1%.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885